

BẢN TIN SỐ 3 CHÙA LINH SƠN

Hội Chùa Linh Sơn
Beetskoogkade 7
1631 DP OUDENDIJK

Hoorn, ngày 24 tháng 8 năm 2022

Betreft: situatie Linh Son Tempel te Oudendijk.

Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa quý phật tử,

Gần đây có một số diễn biến quan trọng về ngôi Chùa mà chúng tôi muốn thông báo đến quý vị. Đó là lý do tại sao quý vị nhận được bản tin thứ ba này liên quan đến tình hình tại Chùa Linh Sơn ở Oudendijk. Nếu quý vị nào chưa xem được các bản tin trước, quý vị có thể đọc lại trên trang web Chùa Linh Sơn: www.linhsonholland.nl. Xin trân trọng thông tin đến quý vị những diễn biến mới nhất tại Chùa Linh Sơn.

Thủ tục hiện trạng Đăng ký Phòng Thương Mại và thay đổi Ban Chấp Hành

Vào ngày 28 tháng 7 vừa qua cuộc Thẩm Vấn của Phòng Thương Mại về sự đăng ký của những thành viên Ban Chấp Hành đã được diễn ra. Sự phản đối của Ban Chấp Hành Hợp Pháp chống lại những thay đổi đơn phương được thực hiện vào đầu năm nay đã được Phòng Thương Mại cho là đúng và những thay đổi đơn phương ấy đã được hồi phục. Ban Chấp Hành đã được đăng ký lại một cách đúng pháp luật. Quý vị có thể đọc trên trang web của chùa qua văn bản quyết định của Phòng Thương Mại: www.linhsonholland.nl/kvk-besluit-09082022.pdf .

Sau đó Thầy Thích Trí Thoát trở về Hòa Lan. Cuộc họp Ban Chấp Hành đã được tổ chức vào thứ ba, ngày 23 tháng 8, trong đó một số quyết định đã được đưa ra. Ban Chấp Hành được mở rộng thêm với 2 thành viên mới. Sau đó, một thành viên Ban Chấp Hành đã tự nguyện từ chức. Chức vụ thủ quỹ của một thành viên trong Ban Chấp Hành đã được bãi nhiệm. Ban Chấp Hành sẽ tập trung về việc giải trình những việc làm của anh thủ quỹ trong giai đoạn vừa qua.

Cuộc gặp gỡ

Như đã nói ở phần trên, Thầy Thích Trí thoát hiện đang ở Hòa Lan. Thầy sẽ tổ chức một buổi họp mặt với các Phật tử. Nếu quý vị nhận được thư mời của Thầy gửi kèm theo lá thư này xin trân trọng kính mời quý vị tham dự.

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ info@linhsonholland.nl. Quý vị có thể theo dõi trên trang nhà www.linhsonholland.nl để xem cập nhật mới trong tương lai. Khi có những diễn biến mới chúng tôi sẽ thông tin cho quý vị ở những bản tin tiếp theo.

Chúng tôi cảm ơn sự cảm thông của quý vị.

Trân trọng,



Frank Visser
Thành viên Ban Chấp Hành của Hội Chùa Linh Sơn.